





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะ 2 ที่ จ.เพชรบูรณ์ ทั้งคลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน แก่สถานพยาบาลเอกชน และอำนวยความสะดวกการสมัครเข้าร่วมจัดบริการ</p> <p>ด้าน นพ.วิชาญ คิดเห็น นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ ระบุหลังเปิดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานและอำนวยความสะดวกการสมัครร่วมจัดบริการว่า...ได้เร่งทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายถึงนโยบายนี้ ซึ่ง จ.เพชรบูรณ์ ก็พร้อมเข้าร่วมโครงการเฟส 2 หรือระยะ 2 แล้ว 80% ทั้งการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เชิญชวนประชาชนยืนยันตัวตน เพื่อนำข้อมูลเวชระเบียนขึ้นสู่ระบบคลาวด์ โดยมีผู้ลงทะเบียนระบบดิจิทัลไอดีแล้วเกือบ 40% ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ถ้าทำสำเร็จจะช่วยยกระดับสาธารณสุขไทยให้เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์มชันอย่างแท้จริง เป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจได้ ไม่ว่าประชาชนจะเจ็บป่วยอยู่ที่ไหน ก็มีฐานข้อมูล มียาให้ รักษาได้ทันทั่วทั้งที่และปลอดภัย</p>	
<p>นโยบายมะเร็งครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, thecoverage)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับ รพ. เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งของระบบสุขภาพในประเทศไทย รพ.มะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จึงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับรพ. เขตสุขภาพที่ 1 และ 2 โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นวก.คอมพิวเตอร์ และบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 และ 2 เข้าร่วมประชุม ณ รร.ดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 20-21 ก.พ. 67 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร ด้านการพัฒนาาระบบสารสนเทศโรคมะเร็ง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพร.นครไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., กรมประชาสัมพันธ์, thaitabloid, thaitodaynews, inn, ทวีทุกช่อง)</p> <p>- นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) พร้อมคณะผู้บริหาร ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางาน รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนชาวพิษณุโลก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิ รพร. มอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p>สำรวจยาฉีดจิตเวช รพต./รพท. และผลิตยอบ.เร่งด่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.,เดลินิวส์, มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, CH 7 Online, ThaiPBS, thebangkokinsight, hfocus, thestandard, thecoverage, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ครั้งที่ 2/2567 ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารจัดการยา Long Acting Antipsychotic Injectable ซึ่งเป็นยาฉีดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงก่อความรุนแรงต่อสังคม (SMI-V) โดยให้ใน รพต./รพท.เร่งสำรวจยาภายในเดือน มี.ค.นี้ ให้เพียงพอใช้อย่างน้อย 3 เดือน พร้อมเสนอบอร์ด สปสช. สนับสนุนการเบิกจ่ายระหว่างผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักๆ เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชเสี่ยงก่อความรุนแรง 4.2 หมื่นคน และเห็นชอบในหลักการผลิตยาบาลวิชาชีพหลักสูตร 2 ปี 6 เดือน ระยะเร่งด่วน 2 ปี 5 พันคน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รองรับวิกฤติขณะนี้ที่ขาดแคลนพยาบาล 50,000 คน เริ่มปี 2568 โดยให้ สปช. จัดทำรายละเอียด เสนอ ครม. ต่อไป พร้อมเตรียมคิกออฟ 30 บาทรักษาทุกที่เฟสสอง ที่จ.นครราชสีมา ต้นเดือน มี.ค.นี้</p>	
<p>โครงการผลิต แพทย์-ทีมสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.เผย ครม.เห็นชอบโครงการผลิตแพทย์-ทีมสุขภาพปฐมภูมิ ระยะ 10 ปี ใช้งบกว่า 3.7 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยปีละ 3 พันกว่าล้านบาท เน้นผลิตบุคลากร 9 ประเภท ระบุแพทย์เรียนจบ 6 ปีให้ต่อเวชศาสตร์ครอบครัวทันที ก่อนใช้ทุนในหน่วยบริการปฐมภูมิ พร้อมเปิดให้วิชาชีพอื่นมาเรียนต่อได้ เพื่อไปอยู่ รพ.สต.ได้ทุแห่ง แม้จะถ่ายโอนให้อบจ.ไปแล้ว นอกจากนี้ สธ.กำลังเสนอ ก.พ. ให้เริ่มนับอายุงานตั้งแต่เริ่มเรียน แต่จ่ายค่าตอบแทนได้เมื่อทำงานแล้ว</p>	
<p>สรรหาบอร์ดสปสช.ชุดใหม่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, สำนักข่าวไทย)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม บอร์ด สปสช. รับทราบการดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกและสรรหาบอร์ดหลักๆ และคกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (บอร์ดควบคุมคุณภาพฯ) ซึ่งตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้ง 2 ชุดจะหมดวาระในวันที่ 4 พ.ค.67 ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการชุดใหม่ ในสมัยวาระ 2567-2571 เพื่อทำหน้าที่ต่อเนื่อง</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>1.ผลกระทบจากวัคซีนโควิด 19</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, thaipbs, springnews, news1live, hfocus, pptv)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา จุฬาฯ ระบุพบแท่งย้วยสีขาวคล้ายหนวดปลาหมึกในคนที่ฉีดวัคซีนโควิด mRNA หรือเรียกว่า "White Clot" ว่า ขณะนี้คกก.ผู้เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะออกแถลงการณ์ด้านวิชาการอย่างชัดเจน สำหรับสต่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของไทย ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าเหลือกี่โดส แต่กำลังดูรายละเอียดว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับสัญญาที่มีอยู่</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าวว่า กรณีนี้อาจเป็นเพราะผู้ตรวจสอบวัคซีนรับรองวัคซีนรุ่นการผลิต ยืนยันวัคซีนปลอดภัย แต่ในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังรับวัคซีนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และแพทย์นิติเวชชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติที่พบลักษณะเช่นนี้ในร่างกายมนุษย์ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดูคิดเมื่อได้รับข้อมูลทางการแพทย์ ไม่ควรเชื่อถือข้อมูลที่เป็นในลักษณะบุคคล แต่ควรให้ความเชื่อถือที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรแพทย์</p> <p>- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่อง ลิ่มเลือดสีขาว (White clot) และวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA ว่า ได้ประสานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง พบเป็นเพียงการตกตะกอนของโปรตีนส่วนประกอบของเลือดที่เกิดขึ้นภายหลังการตาย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่พบได้เป็นปกติในผู้เสียชีวิต และพบมาตั้งแต่ก่อนมีการระบาดหรือมีการใช้วัคซีน สำหรับข้อมูลที่ระบุพบ White clot ในเลือดของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในหลักการทางโลหิตวิทยาเรื่องกระบวนการแข็งตัวของเลือด เมื่อมีการเจาะเลือดออกมานอกร่างกาย หากไม่มีการเติมสารกันเลือดแข็ง และตั้งทิ้งไว้ระยะหนึ่ง เลือดจะมีการแข็งตัวแยกชั้นออกมา ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา จุฬาฯ โพสต์ประกาศเจตนารมณ์เลิกพูดเรื่องไวต์คลอตแล้ว แต่ยังคงให้ความสำคัญกับผลกระทบของวัคซีนที่มีผลต่อการเสียชีวิต ความพิการ เพื่อประโยชน์ในการรักษาเยียวยาผู้ป่วย พร้อมยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>- โพสต์ ลูกเพจแจ้งว่าบูมเมอร์ที่บ้านหลงเชื่อเฟคนิวส์ เรื่อง whiteclot จะไปต้มรางจืด หรือเอาCDS มากินล้างพิษวัคซีนแล้ว ช่วยกันห้ามอย่ากิน CDS นะ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เพจ Smith Fa Srisont</p> <p>- โพสต์ ตนเป็นแพทย์นิติเวชผู้ผ่านสูตรศพที่สงสัยว่าตายจากวัคซีนโควิด 19 ในไทย จำนวนมากกว่า 15 ราย พบว่าส่วนใหญ่ตายจากโรคประจำตัว ไม่เกี่ยวกับวัคซีน และไม่เคยพบลิ่มเลือดสีขาวจากศพข้างต้นตามที่แชร์กันในข่าว นอกจากนี้ 3 ปีที่ผ่านมาการฉีดยาต้องศพประมาณ 2,000 กว่ารายใน รพ.ที่ตนทำงาน ก็ไม่เคยเจอลิ่มเลือดสีขาว ดังนั้น ถ้าแพทย์สงสัยหรือเชื่อว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัดขึ้นทำให้คนตายก็ควรมีการทำวิจัยให้เหมาะสม ไม่ควรเอาค่ากล่าวอ้างลอยๆ หรืองานวิจัยที่ไม่ได้มาตรฐานมาแชร์ เพราะอาจทำให้คนแตกตื่นได้</p> <p>2. งานวิจัยเทคนิคหาเชื้อโควิดในน้ำเสีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- ทีมนักวิจัย จำนวน 9 คน จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และม.วลัยลักษณ์ คิดค้นผลงานระบบการเตือนภัยและคาดการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในน้ำเสียชุมชน (Early Warning and Predicting System for COVID-19 Outbreaks Using Wastewater-based Epidemiology) ได้รับรางวัลวิจัยแห่งชาติปี 67 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค รวมถึงเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อออกมาตรการหรือนโยบายในการควบคุมการระบาดที่จะเกิดขึ้นในชุมชนหรือพื้นที่นั้น ๆ ได้</p>	
<p>กำจัดไขมันทรานส์ออกจากอุตสาหกรรมอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.,</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวว่า WHO ออกใบประกาศรับรองให้ประเทศไทย เป็น 1 ใน 5 ประเทศแรกของโลกที่มีการกำจัดไขมันทรานส์ออกจากอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน และสร้างความน่าเชื่อถือของอาหารไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ</p>	
<p>จัดบริการทันตกรรมใน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดแผนพัฒนาการจัดบริการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้าหมายให้มีแผนกบริการทันตกรรมใน รพ.สต. ครบทุกแห่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 66 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 72 พรรษา มีเป้าหมายดูแลฟันเทียมในผู้สูงอายุ 72,000 คน ทำแล้ว 78,081 คน และรากฟันเทียมเป้าหมายที่ 7,200 คน ทำได้ 2,438 คน</p>	
<p>หารือสภาเภสัชกรรมขับเคลื่อนความก้าวหน้าวิชาชีพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงการดูแลความก้าวหน้าทางบุคลากรทางสาธารณสุข ภายหลังจากสภาเภสัชกรรม พร้อมคณะเข้าพบหารือความก้าวหน้าวิชาชีพเภสัชกรรม ว่า สธ.ให้ความสำคัญในการดูแลทุกวิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะวิชาชีพเภสัชกรรมระบบการศึกษาเป็น Doctor of Pharmacy หลักสูตร 6 ปี เช่นเดียวกับแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ โดยมอบ นพ.สุรโชค รองปลัด สธ. ติดตามความคืบหน้าและนำไปหารือในการประชุมวิชาชีพ และให้ รอง ผอ.กบค. สป.สธ. ศึกษาและเสนอแนวทางการดำเนินงาน พร้อมหารือกับสำนักงาน ก.พ. ต่อไป</p> <p>ด้านนายกสภาเภสัชกรรม เผยได้เสนอให้พิจารณาตำแหน่งเภสัชกรเลื่อนไหลถึงระดับชำนาญการพิเศษทุกตำแหน่ง เช่นเดียวกับวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานหนักและมีความก้าวหน้าได้</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- กรมควบคุมโรค ชี้แจงการแชร์ข้อมูลปริมาณฝุ่น PM2.5 ใน กทม. หากสูดเข้าไปจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ ประมาณวันละ 4-5 มวน เป็นข้อมูลจริง</p>	
<p>จีโนมิกส์ไทยแลนด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รว.สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเข้ากับบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้ รวมถึงมีศักยภาพของการเป็น Medical Tourism ที่เข้มแข็ง และมีที่ตั้งในศูนย์กลางของภูมิภาค รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จีโนมิกส์ระดับนานาชาติ ถือเป็นจุดแข็งที่จะต้องร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ (Medical hub) ในระดับอาเซียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดตัวแพลตฟอร์ม "ผูกพันรู้"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, ทวีช่อง NBT, thaitodaynews, hfocus, thecoverage, isranews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัล “ผูกพันรู้” เชื่อมโยงข้อมูลพันธุกรรมสู่การรักษาที่แม่นยำ โดยความร่วมมือกับ ม.มหิดล เพื่อรายงานผลการตรวจพันธุกรรมและประเมินโอกาสที่จะเกิดการแพ้ยารุนแรงของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้แพทย์ผู้รักษาสสามารถเลือกใช้ยาหรือปรับขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแพ้ยา ทั้งนี้ ผลการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งแพทย์ เภสัชกร และผู้ป่วยสามารถดูผลตรวจที่ได้รับการตรวจจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทย์ฯ ได้</p>	
<p>เชิญส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัล DMSc Award”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล DMSc Award ผลงานวิชาการ และ R2R ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิ.ย. 67 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ</p>	
<p>ขยายความร่วมมือดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, medi, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย อย. ร่วมกับ Therapeutic Goods Administration (TGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของออสเตรเลีย จัดพิธีลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อขยายขอบเขตและระยะเวลาการดำเนินการโครงการ Indo-Pacific RSP ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2570 ในการพัฒนามาตรฐานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย</p>	
<p>MOU พัฒนาการด้านกายภาพบำบัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันสิรินธรฯ ร่วมกับคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านกายภาพบำบัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการด้านกายภาพบำบัด</p>	
<p>วิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำวิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืนด้วยการนวดสัมผัสด้วยนิ้วมือ บริเวณรอบและในปากของทารก จะช่วยกระตุ้นการรับรู้ และเรียนรู้ถึงการเคลื่อนไหวของอวัยวะในช่องปากได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ปกครองสามารถทำได้เอง</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยนิวส์, News NBT2HD, Anti-Fake News Center Thailand)</p> <p>- กรมอนามัย เผยน้ำยาปรับผ้านุ่ม พบ 5 สารเคมีอันตรายต่อร่างกาย ส่งผลกระทบต่อและผิวหนัง ภัยร้ายที่มากับความหอม เป็นข้อมูลเท็จ น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ได้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างที่กล่าวอ้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., Anti-Fake News Center Thailand)</p> <p>- อย. เผย ยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโควิด 19 ได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยา Ivermectin ยังมีข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถสรุปประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 และยังไม่สามารถกำหนดแนวทางการใช้ยา Ivermectin ในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้</p>	
<p>ความคืบหน้าไอซ์ ปริชญาโพสต์ตัดพ้อปัญหาชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, nation)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นางเอกสาว ไอล์ ปรีชญา พงษ์ธนาภิกร โพสต์ลงไอจี เป็นภาพตัวเองในชุดผู้ป่วยรพ. พร้อมข้อความระบุ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง และขอโทษถ้าทำให้ทุกคนผิดหวัง ทำให้หลายคนรู้สึกโล่งใจ มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมาก</p> <p>- นพ.อภิชาติ จริยาวิลาส โฆษกกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่าคนที่จิตใจเข้มแข็ง หากมีภาวะซึมเศร้าจะสังเกตอาการยากกว่ากลุ่มคนทั่วไป เพราะเวลาที่เครียด วิตกกังวล หรือเศร้า จะไม่แสดงอาการหรือร้องไห้ออกมา แต่จะยิ้มให้ทุกคนเห็นว่า "ฉันโอเค" แต่ในใจอาจทุกข์ทรมาน เรียกว่า ภาวะโรคยิ้มเศร้า (Smiling Depression) โดยคนรอบข้างต้องช่วยให้กำลังใจ คอยชื่นชมและสนับสนุนให้เขาหายป่วย</p>	
<p>รักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดกระเพาะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.นรนนท์ บุญยยืน ศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องและโรคอ้วน รพ.อุดรดิตถ์ เผยเนื่องในวันอ้วนโลก 4 มี.ค.ของทุกปี ว่าปัจจุบันคนไทยมีภาวะโรคอ้วนมากกว่า 1 ใน 3 โดยในกลุ่มนี้มีเกือบ 7 ล้านคน เป็นโรคอ้วนทุพพลภาพ การรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดกระเพาะถือเป็นอีกวิธีในการต่อสู้กับภาวะโรคอ้วนรุนแรง ที่จะทำให้ลดภาวะของโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงต่างๆ แต่อาจไม่ได้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคอ้วนในทุกวัย</p>	
<p>World Bank ชื่นชมการขับเคลื่อนลดบริโภคน้ำตาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ สังคมแห่งความสุข</p> <p>- ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผช.ผจก.สสส. กล่าวว่า สสส. เดินหน้าลดการบริโภคน้ำตาลร่วมกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน และกรมสรรพสามิต ก.คลัง ก.สาธารณสุข ผลักดันมาตรการทางภาษีความหวาน ภายใต้ พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพื่อให้ประชาชนลดการบริโภคสินค้าเสี่ยงต่อสุขภาพ สนับสนุนให้ผู้ผลิตปรับสูตรเครื่องดื่มที่หวานน้อย ผลลัพธ์คือตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปรับสูตรลดน้ำตาลเพิ่มขึ้น 35% ทั้งนี้ เคท แมนเดวิล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอาวุโสจาก World Bank กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของไทย ว่าเป็นการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพทั้งมิติของกฎหมาย มาตรการ นโยบาย รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือผ่านสื่อองค์กรต่าง ๆ</p>	
<p>รพ.สธ.ถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นส.สายชล แซ่ลี ผอ.สำนักประสานงาน สนง.คกก.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กล่าวว่า รวบรวมข้อมูลสถานพยาบาลในสังกัด สธ. ที่ผ่านมามีถึง 30 ก.ย. 66 ถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งสิ้น 80,667,100 เหตุการณ์ เป็นการ hacked website (phishing ,defecement, Gambling ,Malware) 26,139,981 เหตุการณ์ Fake website 45 เหตุการณ์ จุดอ่อนช่องโหว่ 95 เหตุการณ์ Data Breach 57 เหตุการณ์ Ransomware 7 เหตุการณ์ และอื่นๆ 82 เหตุการณ์ เพียงปีเดียวมีการโจมตีมากกว่า 4 ล้านครั้ง จึงจัดตั้งโครงการสนับสนุน Sectoral CERT ด้านสาธารณสุขมาช่วยพัฒนาและเสริมสร้างการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้หน่วยงานสธ.</p>	
<p>โตโน่มอบศูนย์หัวใจสองฝั่งโขง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, 77kaoded, TNN, bugaboo)</p> <p>- รพ.นครพนม จัดงานส่งมอบศูนย์หัวใจสองฝั่งโขง ONE MAN AND THE RIVER ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด รพ.นครพนม ตามรายการบริจาคช่วยน้ำข้ามแม่น้ำโขง ONE MAN AND THE RIVER "หนึ่งคนช่วย หลายคนให้" โดยมีนายวันชัย จันท์พร ผวจ.นครพนม นายกเหล่ากาชาดจ.นครพนม หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ให้การต้อนรับ ด้านนายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) กล่าวว่า ชาวไทยและ สปป.ลาว ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้รพ.นครพนม และรพ.แขวงคำม่วน จำนวน 92,500,000 บาท ปัจจุบันทั้งสองรพ.ได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับบริจาคอย่างคุ้มค่า เช่น รพ.นครพนมมีการใช้งานเครื่องต่างๆ ทุกวัน ขณะที่รพ.แขวงคำม่วนใช้ตรวจรักษาคนลาวแล้วกว่า 12,000 คน</p>	
<p>ร้องเรียนเลี้ยงนกนางแอ่นกลางเมืองระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายไอศูรย์ อารีรัตนตระกูล อายุ 40 ปี ร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบนายทุนเข้ามาต่อเติมอาคารพาณิชย์เก่า เลี้ยงนกนางแอ่นกว่า 20 อาคาร โดยระบุอาคารพาณิชย์ที่อาศัย ใน อ.เมือง จ.ระยอง ต้องย้ายครีวออกไปอยู่ที่อื่น เพราะบุตรชายอายุ 12 ปี เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง มีผดผื่นขึ้นตามตัว รักษาไม่หาย สาเหตุจากไรนกนางแอ่นและเชื้อโรคจากมูลนกนางแอ่น จึงร้องเรียนไปยังเทศบาลนครระยอง สสจ.ระยอง ศูนย์ดำรงธรรม และแจ้งความที่ สภ.เมืองระยอง เพื่อให้ระงับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเลี้ยงนกเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่เป็นผล ล่าสุดนายปวีตร กาญจนวงค์ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส.เขต 2 ระยอง มารับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเสนอให้กับ ส.ส.เพื่อช่วยเหลือด้านกฎหมาย</p>	
<p>ลักลอบขายน้ำกระท่อม</p> <p>ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)</p> <p>- ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง จ.นครราชสีมา ตรวจสถานบริการคุมเข้มลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมให้กับนร. นศ. จับ 2 สถานบริการ พร้อมของกลางน้ำกระท่อมบรรจุขวด 252 ขวด</p> <p>- ตำรวจชุดสืบสวนสกลนคร จับร้านสาวหล่อจำหน่ายน้ำกระท่อมรายใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้ รร.ประถมศึกษาหลายแห่ง ทั้งคิดสูตรใหม่ผสมน้ำผลไม้ หวังชักจูงเด็กและเยาวชนทดลอง</p>	
<p>ขายยาบ้า</p> <p>ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- เพจข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ ได้โพสต์ภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ประกาศขายยาบ้าห่อละประมาณ 10 เม็ด พร้อมอุปกรณ์การเสพอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็น ขอให้มีการดำเนินการจับกุม พร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการติดตามผู้ค้ารายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p>ช่วยเหลือ นร.เสียชีวิต-เจ็บกว่า10 จากอุบัติเหตุ</p> <p>ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>- วานนี้ (21ก.พ.67) ในพื้นที่บ้านพรุเดี่ยว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนศาลาในหมู่บ้าน ขณะที่นักเรียนชั้นประถม รร.บ้านพรุเดี่ยว กำลังทำกิจกรรมเข้าฐานลูกเสือบริเวณศาลาหน้ารร. ทำให้นร.และครูได้รับบาดเจ็บ 13 คน และนร.เสียชีวิต 2 ราย โดยนพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติรี ผอ.รพ.หาดใหญ่ ยืนยันให้การรักษาและดูแลอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นรพศ. ดูแลพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน และมีทีมแพทย์คอยประเมินอาการ ด้านเพจโรงพยาบาลหาดใหญ่ โพสต์ขอรับบริจาคเลือดด่วน บริจาคได้ทุกวัน เวลา 08.00 -18.00 น.</p>	
<p>อุบัติเหตุบนอาคารจอดรถ รพ.ลำปาง</p> <p>ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก.มติชน)</p> <p>- ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนกำแพงชั้น 7 อาคารจอดรถ รพ.ลำปาง ซึ่งเป็นที่จอดรถเฉพาะของเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันหลายคัน โดยมีรถเก๋งสีขาวทะเลและแนวกำแพง และแผ่นแนวกำแพงหลุดเกือบตกใส่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แต่ไม่มีผู้ได้รับอันตราย คาดว่าเกิดจากเป็นช่วงโค้งขึ้นอาคาร รถมีปัญหาระบบคันเร่งและเบรกค้าง</p>	
<p>หมอเกาหลีได้ประท้วงลาออก</p> <p>ื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ข่าวหุ้น) เว็บไซต์(</p> <p>- ระบบ สธ.ของเกาหลีใต้ทั่วประเทศตกอยู่ในภาวะโกลาหล หลังแพทย์จบใหม่เกือบทั้งหมดประท้วงด้วยการลาออก เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลเพิ่มการเปิดรับนร.แพทย์ขนานใหญ่ เพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาการกดขี่ ทางการควรปรับปรุงค่าจ้างและสภาพการทำงานก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีความต้องการสูง เช่น กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ก่อนที่จะรับสมัครนักศึกษาเพิ่ม</p>	
<p>โรคไข้เลือดออกในลาว</p> <p>ื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ อินโฟเควสท์</p> <p>- ศูนย์สารสนเทศสาธารณสุขแห่งชาติของสปป.ลาว เผย ลาวมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก 1,053 รายนับตั้งแต่ต้นปี 2568 ผู้เสียชีวิต 1 ราย และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองเซกองเป็นเมืองที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ตามมาด้วยเวียงจันทน์ และหลวงน้ำทา</p>	